

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ The Regional Consultative Campaign Meeting for Civil Society Organization on the Abolition of Death Penalty in ASEAN

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบว่าการรณรงค์ทักท้วงของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารชีวิตในอินโดนีเซีย (Indonesia Coalition on the Abolition of Death Penalty – ICADP) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ The Regional Consultative Campaign Meeting for Civil Society Organization on the Abolition of Death Penalty in ASEAN ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน ๑ คน จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

๒. สรุปผลการประชุมและปฏิบัติงาน UPR Pre – Session และการประชุมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปผลการประชุม UPR Pre – session จัดโดยองค์กร UPR info ในระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยเป็นการนำเสนอรายงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review :UPR) ของประเทศไทย รอบที่ ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนดำเนินงานเพื่อเสนอที่ประชุม กสม. พิจารณาต่อไป

๓. การเข้าพบเพื่อหารือระหว่าง กสม. กับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบเรื่องการเข้าพบเพื่อหารือระหว่าง กสม. กับ นายกลิน ที. เดวีส์ (Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ฯ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ สำนักงาน กสม.

๔. การประชุมติดตามผลการจัดกิจกรรม ICC side - event ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับความขัดแย้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบเรื่องสถาบัน Raoul Wallenberg Institute (RWI) ได้มีหนังสือกราบเรียนเชิญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการจัดกิจกรรม ICC side – event ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับความขัดแย้ง (RWI follow - up meeting to ICC side – event) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม (Opening remark) ด้วย

๕. การหารือระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบฯ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จะเข้าหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม MOC อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นการหารือจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ การตรวจคัดกรองตาบอดสีในนักเรียนระดับประถมศึกษา และการบรรจุหลักสูตรสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

๖. เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้วมีคุณสมบัติและมีเอกสารครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๔ ราย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบสำนักกฎหมายและคดี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน และมอบหมายให้ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการดังกล่าว และให้แก่ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ข้อ ๑.๓ และ ๑.๔ โดยมอบให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๘. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการเฉพาะกิจการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลำดับที่ ๑.๑๓ คือ หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ชองทอง ตามที่สำนักงาน กสม. เสนอ และมอบให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อลงนามต่อไป